



ที่ ศธ ๐๔๑๐๙/ว ๒๕๓๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ ๕๕๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๐๙/ว ๒๐๘๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกำหนดการประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลคะแนนสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ รายละเอียดสามารถดูได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ หรือโทรศัพท์กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.๐๕๔-๕๑๑๖๐๕ ต่อ ๑๐๘ หรือทาง <http://www.phare๑.com>

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ ราชสีกขี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร.๐๕๔-๕๑๑๖๐๕ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๕๔-๕๑๑๕๘๘



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ตามที อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่เมื่อใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทุกบัญชี

การบรรจุและแต่งตั้งและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จะดำเนินการดังนี้

๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี จากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งจะมีหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายหลังจากผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว

๒. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นทุกบัญชี

ทั้งนี้หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนคำสั่งและจะเรียกข้อสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนคร ถานะวุฒิมงคล)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๒๐๑๐๐๑	นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค	จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม มาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒	๑๐๒๐๑๐๐๒	นางสาวพิลาวรรณ หอระดี	

